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เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลา มาครบองค3ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย3) แล=ว จํานวน ๑๖ ท5าน ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท5านประธานสภาองค3การ

บริหารส5วนจังหวัดยะลา กล5าวเปOดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 
ขอเรียนเชิญค5ะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท5านสมาชิกสภาองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลา และท5านผู=มีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท5าน กระผมมีความยินดีเปPนอย5างยิ่งท่ีได=ทําหน=าท่ีเปPนประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เปPนการประชุมปOดสมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยท่ี 1 ประจําปT ๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   และ
หวังเปPนอย5างยิ่งว5าสภาจะได=ร5วมกันพิจารณาในเรื่องต5าง ๆ ท่ีทําให=เกิด
ประโยชน3สูงสุดแก5ประชาชนและท=องถ่ินต5อไป  

  บัดนี้  ได=เวลาอันสมควรแล=ว กระผมขอเปOดการประชุมสภาองค3การ
บริหารส5วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปT  ๒๕๖๑   ณ   
บัดนี้     

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ     
-  วันนี้ท5านนายกติดภารกิจ จึงมอบหมายเปPนลายลักษณ3อักษร ให=

รองนายก  เปPนผู=ดําเนินการแทนนายกนะครับ  
- ท5านเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ลาครับ ท5านไพซอล  ยูโซะ ลาครับ 

ท5านไพซอล  ดามาอู ลาครับ   ท5านนิลุกมาน  อัลอิดรีสี ลาครับ  ท5านหาซัน  
มิงมะ  ลาครับ  ท5านริดวาน  มะเต%ะ  ลาครับ      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา ไมมีนะ
ครับ     
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ ขออนุมัติแก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและ
โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค�าท่ี
ดินและส่ิงก�อสร-าง รายการค�าปรับปรุงภูมิทัศน�บ�อน้ําร-อนเบตง  เชิญท5านรอง
นายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 
(นายระเด5น  สะมะแอ)  กระผมนายระเด5น  สะมะแอ  รองนายกองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลา  

ได=รับมอบหมายจากท5านนายกองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลา เพ่ือแถลงเสนอ  
ญัตติขออนุมัติแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ5าย 
ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค5าท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง รายการค5า
ปรับปรุงภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง 

     ตามท่ีองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลาได=ตราข=อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ5ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไว=ในสํานักปลัดองค3การบริหารส5วน 
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รองนายก อบจ.ยะลา  จังหวัดยะลา งบลงทุน หมวดค5าท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง รายการค5าปรับปรุงภูมิ
ทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง เพ่ือจ5ายเปPนค5าปรับปรุงภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง อําเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา ประกอบด=วย งานปรับปรุงทางเดิน งานปรับปรุงปXายบ5อน้ํา
ร=อน งานปรับปรุงบ5อแม5 งานปรับปรุงบ5อแปดเหลี่ยม งานปรับปรุงศาลาท่ีพัก 
งานจัดสวน และงาน อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=อง งบประมาณต้ังไว= ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
นั้น 
 เนื่องจากในคราวประชุมเวทีประชาคมเพ่ือรับฟZงความคิดเห็นของ
ประชาชน เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได=มีมติให=องค3การบริหารส5วน
จังหวัดยะลาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงบ5อน้ําร=อนเบตงอย5างเร5งด5วน ใน
ปTงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  คือ งานปรับปรุงปXายบ5อน้ําร=อนและทางเข=า เพ่ือ
สร=างความโดดเด5น สวยงาม มีทางเข=าบ5อน้ําร=อนท่ีชัดเจน งานปรับปรุงบ5อแปด
เหลี่ยม เพ่ือปรับปรุงให=มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการใช=งาน งานอาคาร
ควบคุมระบบไฟฟXา และงานไฟฟXาสนาม เพ่ือให=มีแสงสว5างเพียงพอ สร=างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน ท้ังนี้  ได=ประมาณราคาค5าใช=จ5ายในการ
ดําเนินงานดังกล5าวแล=ว ใช=งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๑๐๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพ่ือให=
การดําเนินงานเปPนไปด=วยความเรียบร=อย สามารถตอบสนองความต=องการของ
ประชาชนและรองรับการใช=บริการของนักท5องเท่ียว จึงจําเปPนต=องขอแก=ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. ขอแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้ 
 คําชี้แจงงบประมาณรายจ5ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง   
 ข-อความเดิม   ค5 าปรับปรุ งภู มิ ทัศน3บ5 อน้ํ าร= อนเบตง จํ านวน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท   เพ่ือจ5ายเปPนค5าปรับปรุงภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง  อําเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา ประกอบด=วย งานปรับปรุงทางเดิน งานปรับปรุงปXายบ5อน้ํา
ร=อน งานปรับปรุงบ5อแม5 งานปรับปรุงบ5อแปดเหลี่ยม งานปรับปรุงศาลาท่ีพัก 
งานจัดสวน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=อง (ตามแบบ อบจ.กําหนด) ต้ังจ5ายจากเงิน
รายได= (แผนพัฒนาท=องถ่ินสี่ปT หน=า ๒๔๖ ข=อ ๑) (สํานักปลัด อบจ.) 
 ข-อความใหม�   ค5าปรับปรุงภู มิ ทัศน3บ5อน้ํ าร=อนเบตง  จํานวน 
๒,๑๐๒,๐๐๐ บาท   เพ่ือจ5ายเปPนค5าปรับปรุงภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง  อําเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา ประกอบด=วย งานปรับปรุงปXายบ5อน้ําร=อนและทางเข-า งาน
ปรับปรุงบ5อแปดเหลี่ยม งานอาคารควบคุมระบบไฟฟ>า งานไฟฟ>าสนาม และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข=อง (ตามแบบ อบจ.กําหนด) ต้ังจ5ายจากเงินรายได=
(แผนพัฒนาท=องถ่ินสี่ปT หน=า ๒๔๖ ข=อ ๑ (สํานักปลัด อบจ.) 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ซ่ึงจากการแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ5ายรายการ 
ดังกล5าว ทําให=วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว=เดิมเพ่ิมข้ึน เปPนเงิน ๙๐๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. ขอโอนเงินงบประมาณ  จํานวน ๙๐๒,๐๐๐ บาท จากรายการใน
หมวดค5าครุภัณฑ3 ท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง ดังนี้ 
    ๑) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3 สํานักปลัดฯ จํานวน 
๓๑๒,๐๐๐ บาท 
    ๒) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง สํานักปลัดฯ 
จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๓)  ค5 า บํารุ งรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3  กองช5 าง   จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๔) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3 กองกิจการสภา อบจ. 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๕) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง กองกิจการสภา 
อบจ.  จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
    ๖) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3 กองแผนและงบประมาณ 
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
    ๗) ค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง กองการศึกษาฯ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ไปเพ่ิมจ5ายรายการค5าปรับปรุงภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา เพ่ือให=เพียงพอในการดําเนินการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด=วยวิธีการงบประมาณขององค3กร
ปกครองส5วนท=องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑   
 ข=อ ๒๙  การแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ5ายในหมวด
ค5าครุภัณฑ3 ท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง ท่ีทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก5อสร=าง ให=เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท=องถ่ิน 
 ข=อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ5ายในหมวดค5าครุภัณฑ3 ท่ีดิน
และสิ่งก5อสร=าง ท่ีทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ5าย
รายการใหม5 ให=เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท=องถ่ิน 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให=เปPนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล5าว จึงได=เสนอ
ญัตติเพ่ือให=สภาองค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุ มัติแก=ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินรายการดังกล5าวต5อไป ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท5านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ เชิญท5านสัณฑนพ ครับ 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 
กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคคล   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ 
อําเภอเบตง ในระเบียบวาระท่ี ๓ นี้นะครับ ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก=ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  หมวดค5าท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง ในเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงค5าใช=จ5าย
ปรับปรุงบ5อน้ําร=อนเบตง ในส5วนนี้ผมก็ต=องขอขอบคุณท5านผู=บริหารท่ีเห็น
ความสําคัญของบ5อน้ําร=อนอําเภอเบตง เพราะเท5าท่ีทราบนะครับ บ5อน้ําร=อนก็
เปPนท่ีข้ึนชื่อ  เปPนชื่อเสียงของอําเภอเบตงนะครับ เปPนแหล5งท5องเท่ียวท่ีใคร ๆ ก็
รู=จัก   ไม5ว5าใครมาในพ้ืนท่ีอําเภอเบตง    แหล5งท5องเท่ียวท่ีต=องมาสิ่งแรกท่ีนึกถึง
ก็น5าจะเปPนบ5อน้ําพุร=อนนะครับ ท่ีอําเภอเบตงของเรานะครับ ขออนุญาต
เสนอแนะเพ่ิมเติมเล็กน=อยนะครับ เก่ียวกับงานตัวหนังสือบนปXายนะครับ การ
ปรับปรุงตัวปXายตัวอักษรครับ ตอนนี้เท5าท่ีดูในแบบนะครับ ก็มีคําว5า BETONG 
HOT SPRING ครับ ตอนนี้เข=าสู5ยุคของ AEC นะครับ เข=าสู5ประชาคมอาเซียน ก็
อยากเสนอแนะว5า งานปXายน5าจะมีสี่ภาษานะครับ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
ภาษาจีน และก็ภาษามาลายู ครับ เพ่ือให=ผู=ท่ีมาเท่ียวพ้ืนท่ีตรงนี้ อย5างน=อยก็เปPน
จุดถ5ายรูปครับ ถ=าเปPนภาษาอังกฤษผมเข=าใจว5า เกือบทุกชาติในอาเซียนเรา ไม5
ว5า พม5า เวียดนาม เรื่องภาษาอังกฤษนั้น เขาดีกว5าประเทศไทยอยู5แล=วครับ ตรง
นี้ไม5มีปZญหา แต5ก็ยังมีจีน ผมเห็นว5าสมควรท่ีจะมีครับ ขออนุญาตเสนอแนะเรื่อง
เก่ียวกับปXายนะครับ ถ=าเปPนไปได=นะครับ อยากได=มีสี่ภาษาด=วยกันครับ ขอบคุณ
มากครับท5านประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท5านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 
  กระผมนายมะรุสะดี ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

 ท5านประธานครับ ตามญัตติในระเบียบวาระท่ี ๓ นะครับ ท่ีทางคณะผู=บริหาร
ได=ขออนุมัติแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําปT
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวดค5าท่ีดินและสิ่งก5อสร=าง  รายการค5าปรับปรุง
ภูมิทัศน3บ5อน้ําร=อนเบตง ประเด็นหลัก ๆ ก็คือในเรื่องของการพัฒนาบ5อน้ําร=อน
ครับ  จากญัตติก็หลายเรื่องครับ  การพัฒนาในเรื่องของบ5อน้ําร=อนนั้น ผมหวัง
ว5างบประมาณแค5นี้ก็ถือว5ายังน=อย   ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได=นําเรียนก5อนหน=านี้ 
บ5อน้ําร=อนถือว5าเปPนสถานท่ีท5องเท่ียว เปPนจุดขายของจังหวัด จังหวัดยะลาเรามี
ท่ีท5องเท่ียวท่ีจุดเด5น ๆ ก็มีไม5ก่ีแห5ง อาทิเช5น บ5อน้ําร=อน เข่ือนบางลาง วัดถํ้า 
ศาลาดูดวงจันทร3 สามสี่แห5งท่ีเปPนจุดขายของจังหวัด ผมมองว5าจากท่ีได=ไปร5วม
ในงานเปOดงานโคมไฟ ผมยังดูว5าจังหวัดยะลาเรามีท่ีตรงนี้ ท่ีขายได= แต5ไปดู 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สภาพแล=วเงินสองล=าน ผมว5ายังทําอะไรได=ไม5ดีเท5าท่ีควร เพราะสภาพท่ีเราไปดู
นั้น ผมมองว5าเราน5าจะทําอะไรอีกหลายอย5าง อย5างเช5นไฟนะครับผมดูในเวลา
กลางคืนตอนนั้น ดีนะท่ีว5าเราไปในเวลากลางคืน ผมดูแล=วยังมืดอยู5 ในเรื่อง
ความปลอดภัยนั้นแน5นอนท่ีสุดเรื่องไฟนี้สําคัญ อย5างในสวน  การจัดสวนข=างใน 
ผมยังมองว5าต=องมีจุดท่ีมีไฟทําเปPนหลอด ๆ ก็เปPนเหมือนท่ีสวนหลาย ๆ ท่ีเขา
ทําอยู5 จะมีหลอดไฟเปPนเสา ๆ มีหลอดไฟอยู5บนเสานั้น หลาย ๆ จุด เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักท5องเท่ียว และอีกอย5างหนึ่งบ5อน้ําร=อน การท่ีนักท5องเท่ียวจะไป 
กลางคืนนั้นเหมาะท่ีสุดในการไปอาบน้ําร=อนก็ดี หรือว5าไปแช5เท=าก็ดี เพราะว5า
อากาศข=างนอกมันจะเย็น ประจวบเหมาะกับน้ําร=อน ก็เปPนช5วงเวลาท่ีเหมาะสม 
เพราะฉะนั้น ในเวลากลางคืนก็สมควรท่ีจะให=มีแสงสว5างมากท่ีสุดเท5าท่ีจะทําได= 
ผมว5าเงินสองล=านยังดูแล=วทําอะไรได=ไม5มาก ถ=าดูจริง ๆ ต=องใช=ประมาณสิบกว5า
ล=านข้ึนไป เราน5าจะทําเปPนระบบ และทําทีเดียว ไม5ใช5ว5าปTนี้ก็สร=าง ปTหน=าก็
สร=าง ผมดูแล=วในระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภาทุกครั้งนั้น จะมี
การปรับปรุงบ5อน้ําร=อน แล=วผมถามว5าทําไมเราไม5ทําเปPนระบบ ทําแบบทีเดียว
ไม5เปPนไร เพ่ือนสมาชิกผมคิดว5าสิ่งเหล5านี้มันเปPนการสร=างรายได=ให=กับจังหวัด 
เปPนการดึงนักท5องเท่ียวเข=ามาท5องเท่ียวในจังหวัด ก็ถือว5าเปPนการส5งเสริมและ
สร=างรายได=ให=กับพ่ีน=องประชาชนท่ีอยู5ในพ้ืนท่ีด=วย และท้ังจังหวัดท้ังระบบเรา
จะได=รับประโยชน3 เพราะฉะนั้น ผมยังคิดไม5ตกว5าสองล=านท่ีเราทําไปจะได=แค5
ไหน แล=วปTหน=าจะต=องมีอีกไหม ผมมองว5าทําไมเราไม5ออกแบบให=สมบูรณ3ไป
เลย เราก็ทําต5อเนื่องไป ระยะหนึ่ง ระยะสอง ก็ว5ากันไป ถ=างบไม5พอ ผมว5างบ
เรามีพอนะครับ ท่ีจะทําโครงการเหล5านี้ เรามีอุโมงค3ท่ีจะต=องพัฒนา เรามีสวน
ดอกไม=ท่ีจะต=องพัฒนา เบตงถือเปPนหัวใจของจังหวัดยะลาเลยก็ว5าได=ครับ ใคร
มายะลาถ=าไม5มาเบตง ก็ถือว5าไม5ได=มาถึงยะลา แล=วในอนาคตเราจะมีสนามบิน
ท่ีเบตง เราจะต=องรองรับอะไรท่ีมันคุ=มกับการลงทุนของรัฐบาลท่ีสร=างสนามบิน
ท่ีเบตงนั้น การท่ีได=สัมผัสเบตง มาท่ีท5องเท่ียวอะไรนี่ กลับไปแล=วมันภูมิใจ โอ=โฮi
มันรู=สึกว5าภูมิใจเหมือนเราไปเท่ียวบางแห5งพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเราไปดูงานแล=ว รู=สึกว5าโอi
ได=มาท่ีนี้รู=สึกภูมิใจ รู=สึกว5ามันคุ=มค5ามากท่ีมาท่ีนี่  ผมยังจะฝาก สิ่งท่ีคณะ
ผู=บริหารได=เสนอในวันนี้ ผมเห็นด=วยนะครับ เพียงแต5ว5าอยากจะฝากว5า ถ=าเรา
คิดสร=างให=มันดีเลย น5าจะดี ผมดูแล=วไปท่ีเบตงทุกครั้งทุกปT มันรู=สึกว5าเกะกะ 
จะต=องมีการทําโน5น ทํานี่ เด๋ียวนี้ปOดตรงโน=น ปOดตรงนี้ กลายเปPนว5าคนท่ีไปมี
ความรู=สึกว5า เอะไม5เสร็จสักที เม่ือไหร5จะเสร็จ เหมือนกับว5าทําทุกปT เราแค5ล=าน
สองล=านบางทีเก=าแสนบ=าง ถ=าเปรียบเทียบกับรายได=ท่ีเข=าจังหวัดยะลานั้น ผม
ว5าน=อยมากนะครับ ในส5วนของ อบจ.อาจจะไม5มีงบประมาณ ผมว5าถ=าเสนอแผน
หรือว5าประสานกับทางจังหวัดหรือว5าเสนอโครงการเหล5านี้ตรงต5อรัฐบาลกลาง  
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ผมว5าโครงการนี้น5าจะได= ได=มากด=วย ผมว5าสี่สิบห=าสิบล=านก็น5าจะได=นะครับ ขอ
ประทานโทษผมขอเอ5ยนามท5านรองนะครับ ผมเคยคุยในเรื่องของศาลาดูดวง
จันทร3 ก็ทราบว5าได=รับงบประมาณมาบางส5วน   แล=วผมยังว5าทําไมเราไม5ขอสัก
ห=าสิบล=านร=อยล=าน ก็เหมือนท่ีอัยเยอร3เวง หอดูดวงจันทร3ก็ถือว5ามีท่ีเดียวใน
ประเทศไทยนะครับ ไม5ใช5มีหลายแห5ง แล=วโครงการเหล5านี้แล=วคนกรุงเทพฯ 
เขามา คนอยุธยาก็มา เขาจะมาดูหอดูดวงจันทร3 ผมไปดูสภาพแล=วถ=าเขามา เรา
มีอะไรท่ีทําให=มันดูว5ามันสวยงามเหมือนท่ีท่ีอ่ืนเขาทํากัน อย5างเราไปดอยสุเทพ 
เขาจะมีลานกว=างให=ดูสวยมาก แล=วนี้เราไปดูแล=วมันตํ่าด=วย แล=วก็มีต=นไม=บังอยู5 
ถ=าเราทําเหมือนสกายวอร3คหรืออะไรนี่ ผมว5าน5าจะดูดี แล=วมันเปPนจุดขายของ
จังหวัดนะครับ อันนี้เปPนข=อเสนอแนะ ก็ไม5รบกวนเวลาสภาแห5งนี้ เพียงแต5ว5า
อยากจะฝากและก็สะท=อนในเรื่องของการแก=ปZญหาในเรื่องของการท5องเท่ียว
ของจังหวัดยะลาครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถ=าไม5มี เชิญท5าน
รองนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 
กระผมนายระเด5น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ก5อนอ่ืนก็ต=องขอขอบคุณ
ท5านสมาชิกผู=ทรงเกียรติท่ีได=อภิรายและก็เสนอแนะในสิ่งท่ีดีครับ อันนี้ทาง
ผู=บริหารขอขอบคุณท5านผู=ทรงเกียรติท้ังสองท5านนะครับ ท่ีได=แนะและทาง
องค3การบริหารส5วนจังหวัดยะลา ทางฝlายบริหารจะนําไปพิจารณา ในส5วนของ
ชื่อปXาย ท่ีท5านสมาชิกได=นําเสนอเม่ือสักครู5นี้  ก็ เปPนสิ่ ง ท่ี ดี  เนื่องจากว5า
ภาษาอังกฤษนั้น เปPนภาษาสากลอยู5แล=ว หนึ่งภาษา ใช=กันท่ัวโลก นอกจากนั้น
ท5านได=นําเสนอในเรื่องของภาษาไทย ซ่ึงบ5อน้ําร=อนต้ังอยู5ในประเทศไทยครับ 
และก็อําเภอเบตงมีคนจีนเยอะก็น5าจะให=มีภาษาจีน และภาษามาลายูนั้น ถือได=
ว5าเปPนภาษาอาเซียน ท่ีผู=คนส5วนใหญ5สามร=อยกว5าล=านคนนั้น พูดภาษามาลายู 
ก็น5าจะมีภาษามาลายู ข=อเสนอแนะอันนี้ก็ต=องขอขอบคุณเปPนอย5างสูงครับ ส5วน
ท5านสมาชิกผู=ทรงเกียรติท่ีได=นําเสนอเรื่องการพัฒนาบ5อน้ําร=อนนะครับ ซ่ึง
งบประมาณเหล5านี้ตรงตามท่ีผู=ทรงเกียรติได=นําเสนอว5า ห=าสิบล=านเลยจะได=ไหม 
เห็นด=วยอย5างยิ่ง ผมเองนั้นไปประชุมแทนท5านนายก ท่ี ครม.ส5วนหน=า ก็ได=หอบ
เอกสารหลักฐานไปนําเสนอ เขารับไปนะครับ ผมนําเสนอด=วยตัวเองนะครับ ท่ี
ค5ายสุริโยทัย แต5ปรากฏว5า ทาง ครม.ส5วนหน=า เวลาพิจารณาไปแล=ว ของเรา
ไม5ได= ผมเสนอห=าสิบล=านครับ ตรงตามท่ีท5านได=เสนอเม่ือสักครู5 ไม5ได=ครับ ก็ไป
ได=ของเทศบาลนครยะลาเยอะ ส5วนบ5อน้ําร=อนท่ีนําเสนอไปนั้นก็ตกไป ก็ไม5
เปPนไรนะครับ เราสามารถท่ีจะนําเสนอต5อไป เราก็นําเสนอไปเรื่อย ๆ ครับ เห็น
ด=วยอย5างยิ่งครับ  ในส5วนของการพัฒนาบ5อน้ําร=อนเบตง  เพราะว5าเปPน 
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รองนายก อบจ.ยะลา Landmark ท่ีสําคัญตามท่ีท5านได=นําเสนอสามสี่แห5งเม่ือสักครู5 ไม5ว5าจะเปPนบ5อ
น้ําร=อนเบตง ไม5ว5าจะเปPนวัดถํ้า ไม5ว5าจะเปPนสวนไม=เมืองหนาว ไม5ว5าจะเปPน
ศาลาดูดวงจันทร3 นะครับ สําหรับศาลาดูดวงจันทร3นั้น ผมได=ต5อสู=งบประมาณ
ยุทธศาสตร3นั้น ได=ขอทางจังหวัด ปT ๖๑ นี้งบยุทธศาสตร3ได=รับการอนุมัติสําหรับ
ปรับปรุงซ5อมแซมศาลาดูดวงจันทร3ของอําเภอยะหา จํานวนเก=าล=านบาทนะครับ 
ตอนนี้ได=ผู=รับเหมาสัญญาเรียบร=อย ตอนนี้กําลังเริ่มดําเนินการอยู5ครับ สวยงาม
มากครับคล=าย ๆ ยื่นออกไปคล=ายของเบตงครับ แต5ว5าไม5ได=ยื่นในท่ีหุบเหว เรา
ทําล=อมรอบหอดูดวงจันทร3 ท่ีเปPนโดม ท่ีเรามีแผนท่ีจะต้ังกล=องส5องดูดาวท่ีจุด
นั้น ล=อมรอบนั้นสองชั้น ตอนนี้กําลังสร=างอยู5 หวังว5าเพ่ือนสมาชิกคงได=ดูในไลน3
หรือในเฟสบุ%ค ซ่ึงได=ลงกันอย5างแพร5หลาย แล=วก็ผู=คนก็ชื่นชมชื่นชอบกันครับ 
แต5ว5าเดือนรอมฎอนนี้ คงไม5ทัน เพราะว5าอีกสามสิบกว5าวันเองนะครับ ต=องรอ
เพราะว5าใช=เวลาสองร=อยกว5าวันนะครับ ถึงจะแล=วเสร็จ หลังจากนั้นเสร็จตรงนั้น
แล=ว เราก็จะสานต5อไป เพ่ือขอปรับปรุงพัฒนาให=เปPน Landmark ของจังหวัด
ยะลาอีกแห5ง สําหรับศาลาดูดวงจันทร3 อันนี้ก็พยายามอย5างสุดความสามารถนะ
ครับ ไม5ว5าจะเปPน ครม.ส5วนหน=า ไม5ว5าจะเปPนงบยุทธศาสตร3 ก็ขอกันนะครับ จะ
ได=ไม5ได=อีกเรื่องหนึ่ง แต5สําหรับวันนี้พิจารณาเพ่ือปรับปรุงบ5อน้ําร=อนของเราใน
วันนี้ก็ถือว5า เปPนหน=าท่ีของ อบจ.ยะลา เพราะบ5อน้ําร=อนเบตงก็แห5งเดียวของ
จังหวัดยะลานะครับ เปPน Landmark ท่ีสําคัญไม5ว5าจะเปPนชาวมาเลเซีย 
สิงคโปร3 อินโดนีเซีย ชาวบรูไน นั้น มาเท่ียวกัน มาเท่ียวท่ีบ5อน้ําร=อนแห5งเดียว 
สามารถท่ีจะไปยัง Landmark อ่ืน ๆ ไม5ว5าจะเปPนไม=ดอกเมืองหนาว ไม5ว5าจะ
เปPนอุโมงค3ปOยมิตร และอีกหลาย ๆ แห5ง นะครับ ในส5วนนี้ทาง อบจ.ยะลา ได=
เล็งเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้ จึงได=ขอให=เพ่ือนสมาชิกท้ังหลายได=พิจารณา
อนุมัติงบประมาณและโอนเงินในครั้งนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท5านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ขออนุญาต
ชี้แจงนิดหนึ่ง วันนั้นผมได=มีโอกาสไปงานโคมไฟด=วยนะครับ และก็ได=เดินสํารวจ
กับท5านนายก ท5านนายกก็ดูในเรื่องไฟ ตามท่ีท5านมะรุสะดี ได=อภิปราย ท5าน
นายกก็ได=มีนโยบายท่ีจะปรับแสงสว5างและก็ปรับในรูปแบบท่ีจะให=เห็นได=ชัดเจน 
ตัวพญานาคดูมืดไป อยากจะให=ท5านสมาชิกดูท่ีหน=าสุดท=าย แปลนหน=าสุดท=าย
นะครับ ของแบบครับ รวมท้ังหมดเกือบร=อยชุดครับ เพ่ิมไฟเข=าไปแล=วนะครับ 
จํานวนประมาณหกแสนบาท ผมคิดว5าน5าจะคลุมท้ังหมดครับ ลองดูให=ดีครับ 
บางทีเราไม5ได=ดูเรื่องไฟ ต=องขอบคุณท5านมะรุสะดี ผมเองก็ไม5รู= พอเปOดไปเห็น
แสดงว5าปรับแล=วนะครับ ท้ังหมดมีเกือบร=อยจุดนะครับ เช5น โคมไฟ ๗ จุด 
ติดต้ังสะท=อนแสงอีก ๔๕ จุด โคมไฟถนน ๔๕ จุด เพ่ิมเยอะเลยนะครับ ดูหน=า 
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 ประธานสภา อบจ.ยะลา สุดท=าย  ครับขอบคุณท5านมะรุสะดีมากครับ  เชิญครับ    ท5านสมาชิกท5านใดจะ 
 เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ=าไม5มี เชิญท5านรองนายก ครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 

กระผมนายระเด5น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา  ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
อีกสักนิดหนึ่งว5า ในข=อความเดิมเราก็ได=อ5านมาแล=ว ข=อความใหม5ในเรื่องท่ีท5าน
สมาชิกผู=ทรงเกียรติได=เปPนห5วงในเรื่องของไฟแสงสว5างนั้น รอบนี้สว5างครับ 
เนื่องจากว5านอกเหนือจากท่ีเราจะปรับปรุงปXายบ5อน้ําร=อนนั้น แล=วก็ทางเดิน 
ปรับปรุงบ5อแปดเหลี่ยม และก็สิ่งเก่ียวข=องอ่ืน ๆ เรามีงานอาคารควบคุมระบบ
ไฟฟXาในรอบนี้ครับ งานควบคุมระบบไฟฟXา งานไฟฟXาสนาม จากงบประมาณท่ี
เพ่ิมมา ๙๐๒,๐๐๐ บาท คิดว5าคุ=ม ดังเช5นสมาชิกผู=ทรงเกียรติได=อภิปรายเม่ือ
สักครู5ครับ จากงบประมาณเท5านี้คิดว5าไฟฟXาแสงสว5างต5าง ๆ คงจะเรียบร=อย
ตามท่ีท5านได=นําเสนอครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับ มีท5านสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม5มีนะครับ ถ=าไม5มี 
ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ เชิญเลขาฯ นับองค3ประชุมครับ ๑๗ ท5านครับ ครบ
องค3ประชุมครับ  สมาชิกท5านใดอนุมัติให-แก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค�าท่ีดิน
และส่ิงก�อสร-าง รายการค�าปรับปรุงภูมิทัศน�บ�อน้ําร-อนเบตง โปรดยกมือครับ 
๑๗ เสียง ครับ สมาชิกท5านใดไม5อนุมัติให-แก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค�าท่ีดิน
และส่ิงก�อสร-าง รายการค�าปรับปรุงภูมิทัศน�บ�อน้ําร-อนเบตง โปรดยกมือครับ 
ไม�มีนะครับ งดออกเสียงไม�มีนะครับ  

   มติท่ีประชุม  เปPนเอกฉันท3 อนุมัติให-แก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและ
โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค�าท่ี
ดินและส่ิงก�อสร-าง รายการค�าปรับปรุงภูมิทัศน�บ�อน้ําร-อนเบตง จํานวน ๑๗ 
เสียง 

   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง อ่ืน ๆ  เชิญครับ  ไม�มีนะครับ ถ-าไม�มีเชิญ
ท�านรองนายก ครับ  

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท5านประธานสภาท่ีเคารพ ท5านสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท5าน 
กระผมนายระเด5น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา  ขอบคุณท5านประธานสภา 
และเพ่ือนสมาชิก ท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีผมจะพูดในครั้งนี้ ก็เก่ียวข=องกับ อบจ.ของ
เราด=วย เนื่องจากว5าวันท่ี ๒๔ มีนาคม – ๒ เมษายน นี้ มีการจัดงานเมาลิดกลาง
จังหวัดยะลาสู5อาเซียน โดยเฉพาะอย5างยิ่ง ๓ วันแรก การแข5งขันอ5านอัลกุรอ5าน 
ระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต=นั้น เปPนงานท่ีเก่ียวข=องกับ อบจ.ของเราโดยตรงครับ 
สามวันนี้   เพราะฉะนั้น  ขอเชิญชวนนะครับ  ให=เพ่ือนสมาชิกช5วยบอกช5วย 






